

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 4 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2019.

1. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và thách thức đổi mới hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư 13/ Trịnh Thanh Bình// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 8 – 12

Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tác động tiêu cực và làm bộc lộ nhiều vấn đề và rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Một trong những vấn đề nổi cộm, góp phần làm sâu thêm rủi ro của hệ thống ngân hàng đó là công tác xây dựng và vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ của hệ thống ngân hàng. Một thách thức lớn các tổ chức tín dụng Việt Nam đối mặt trong chương trình cơ cấu lại, tạo nền tảng cho phát triển bền vững đó là đổi mới, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ; Tổ chức tín dụng; Ngân hàng

2. Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản theo Bộ luật dân sự/ Bùi Đức Giang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 13 – 15

Tóm tắt: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 dành khá nhiều quy định cho thế chấp tài sản, đặc biệt trên phương diện xác lập giao dịch bảo đảm này. Bài viết tập trung phân tích một số nét lớn của quản trình này và đề xuất một số giải pháp hạn chế các rủi ro có thể phát sinh cho các tổ chức tín dụng khi nhận thế chấp tài sản.

Từ khóa: Bộ luật dân sự; Thế chấp tài sản; Tổ chức tín dụng

3. Dấu ấn tín dụng ngân hàng năm 2018 và khuyến nghị cho năm 2019/ Lại Thị Thanh Loan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 16 – 20

Tóm tắt: Trong năm 2018, tố độ tăng trưởng tín dụng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế cũng như tạo điều kiện nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống NHTM. Cũng trong năm 2018, Quyết định số 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được ban hành. Trong đó, xác định phần đầu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2 – 3 NHTM nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3 – 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Nợ xấu của toàn hệ thống các TCTD dưới 3%. Mục tiêu này sẽ đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý cũng như kiểm soát tốt chất lượng và cơ cấu tín dụng. Để góp phần thực

hiện được mục tiêu này trong năm 2019, bài viết sẽ đưa ra một vài gợi ý về tăng trưởng tín dụng hệ thống.

Từ khóa: Tín dụng; Ngân hàng

4. Công tác kiểm tra của tổ chức bảo hiểm tiền gửi: Nỗ lực thâm nhập và đóng góp đáng kể/ Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Thị Kim Oanh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 21 – 24

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hoạt động kiểm tra của tổ chức BHTG được triển khai ngay từ thời gian đầu thành lập và đi vào hoạt động, được ghi nhận có đổi mới, tăng cường về số lượng và chất lượng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển an toàn lành mạnh của các TCTD và hệ thống tài chính. Tuy nhiên, nội dung kiểm tra của BHTG Việt Nam còn có giới hạn, cùng với sự phát triển đa dạng của các TCTD, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, rủi ro ngày càng cao đối với các TCTD, vì vậy, nội dung kiểm tra cần mở rộng hơn để phù hợp với thực tế hiện nay. Tổ chức BHTG Mỹ, Nhật Bản là một mô hình tổ chức BHTG có hoạt động kiểm tra tiên tiến đáng được các nước tham khảo và vận dụng. Bài viết cũng đề cập đến những nỗ lực, thành công cần nhân rộng và định hướng đối với công tác kiểm tra của BHTG Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Công tác kiểm tra; Tổ chức tín dụng

5. Thị trường chứng khoán Việt Nam – 10 năm sau khủng hoảng/ Nguyễn Thanh Phương, Dương Ngân Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 25 – 33

Tóm tắt: Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần hồi phục với những phiên giao dịch vượt qua mức điểm cao nhất trong lịch sử của thị trường (2007). Cùng với sự kiện được đưa vào danh sách xem xét để nâng hạng các thị trường cận biên, TTCK Việt Nam đã khẳng định sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trong thời gian qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sự phát triển của TTCK như thế nào sau 10 năm khủng hoảng? Liệu khủng hoảng TTCK có lặp lại chu kỳ 10 năm hay không? Bài viết giới thiệu đôi nét về sự phát triển TTCK Việt Nam 10 năm sau khủng hoảng, các nguy cơ lặp lại chu kỳ khủng hoảng và các khuyến nghị

Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Khủng hoảng tài chính

6. Ảnh hưởng của tài chính toàn diện tới bất bình đẳng thu nhập: Kết quả từ nghiên cứu định lượng/ Tô Ngọc Hưng, Chu Khánh Lâm// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 39 – 43

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của tài chính toàn diện tới bất bình đẳng thu nhập. Tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu tài chính toàn diện toàn cầu để xây dựng chỉ số tài chính toàn diện và các cấu phần của nó. Kết quả hồi quy cho 69 quốc gia cho thấy tài chính toàn diện giúp làm giảm bất bình đẳng thu nhập. Tác giả cũng nhận

thấy mối quan hệ phi tuyến giữa quy mô thị trường tài chính và phân bổ thu nhập cho cả hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Do vậy, một quốc gia có thể thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thông qua các chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện mà vẫn tránh được những rủi ro đến từ mở rộng quy mô thị trường tài chính.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Bất bình đẳng thu nhập; Thị trường tài chính

7. Phát triển ngân hàng số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân, Nguyễn Thanh Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 44 – 50

Tóm tắt: Công nghệ số đang dần thay đổi cơ bản hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính - ngân hàng. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số có thể giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, đổi mới hệ thống kênh phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho một phạm vi khách hàng rộng lớn hơn với chi phí thấp hơn. Bài viết sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về ngân hàng số, thực trạng ngân hàng số ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế trong phát triển ngân hàng số và bài học cho các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng số; Dịch vụ tài chính - ngân hàng; Kinh nghiệm quốc tế

8. Cách thức vận hành, điều tiết thị trường cho vay ngang hàng trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2019 .- Tr. 51 – 54

Tóm tắt: Cho vay ngang hàng là loại hình công nghệ tài chính mới đang phát triển trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Để hiểu chi tiết hơn về loại hình cho vay này, bài nghiên cứu sẽ trình bày cách thức vận hành và cấu trúc chi tiết của hoạt động cho vay ngang hàng. Qua thực tế về cơ chế điều tiết thị trường của các nước cùng với quan điểm nêu bật tính cần thiết của khung pháp lý điều hành, các đề xuất cho Việt Nam sẽ được đưa ra phù hợp với thực trạng diễn biến của thị trường cho vay ngang hàng thời gian qua.

Từ khóa: Cho vay ngang hàng; Điều tiết thị trường; Công nghệ tài chính

Trung tâm Thông tin Thư viện